



สุนทร สุขสง

เขาเรียนอยู่ปี 4 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาดไทย ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาคณะบริหารธุรกิจ จากตำแหน่งในอดีต ประธานสาขาการจัดการ ฯลฯ

ติก
พีติก
น้องติก

.....
ชื่อนี้ ใครก็รู้จัก และเรียกแตกต่างกันไป ตามระดับความสัมพันธ์

“ผมทำกิจกรรมมาตั้งแต่ปีหนึ่ง”

“น้องติก” สุนทร สุขสง บอกด้วย

‘ติก’ นุ่มฮอต HU เรียน-กิจกรรม ‘50:50’

น้ำเสียง อย่างเป็นกันเอง บ่งบอกถึงจุดเด่นของคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ และเป็นที่มาของคำกล่าวขาน “นุ่มฮอต”

“น้องติก” เล่าว่า กิจกรรมภาคภูมิใจมากที่สุดคือ “singha biz cours” เพราะเป็นกิจกรรมที่จะคัดเลือกนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศเพียง 40 คน จากผู้สมัครทั้งสิ้นประมาณ 5,000 คน เพื่อนำมาเรียนรู้การทำงานในสังคมจริงๆ

“ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้รับคัดเลือกและไม่คิดว่าจะติด 1 ใน 40 คน เพราะกว่าจะเข้ามาถึงรอบนี้ต้องผ่านอุปสรรค ผ่านการคัดเลือกหลายขั้นตอนมาก ทั้งการสอบผ่านอินเตอร์เน็ตสอบข้อเขียนและขั้นสุดท้ายก็สอบสัมภาษณ์”

การสอบสัมภาษณ์ ได้คัดจาก 124 คน ให้เหลือเพียง 40 คน

“คงพลั้ครับ” น้องติก ออกตัวอย่างอ่อน นุ่ม และว่า การไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทำให้เราได้รู้อะไร ที่ไม่สามารถหาในห้องเรียนได้ ทำให้มีความรอบคอบมากขึ้น สามารถนำประสบการณ์ที่ได้กลับมาใช้ในชีวิตจริงได้

“ที่สำคัญในกิจกรรมครั้งนี้ ได้ฝึกให้เราคิดต่อยอด ติกได้เสนอแนวคิดทางการตลาดโดยจะมุ่งเน้นให้ทุกคนเห็นถึงศักยภาพ

ของท้องถิ่นเรา โดยเฉพาะมะโนราห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเราไปผสมผสานกันแนวทางการตลาด”

จากการนำเสนอปรากฏว่า ผ่าน และถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสี่ ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั้งหมด 40 Case ของแนวคิดที่นำมาต่อยอด

จึงได้นำแนวความคิดดังกล่าวมาจัดจริงๆ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยติกต้องรับผิดชอบติดต่อประสานงานเองทุกอย่าง และใช้เวลาเพียง 2 อาทิตย์ ทั้งที่งานประเภทนี้ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 4 เดือน แต่ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

จุดประสงค์ที่แท้จริงคือ ติกอยากช่วยเหลือมะโนราห์ ทำให้คนรู้จักและเห็นความสำคัญของโนราห์ และท้องถิ่นบ้านเรามากขึ้นมากกว่าที่จะไปมุ่งเน้นในวัตถุนิยม

ผลจากความตั้งใจดังกล่าว ทำให้ เคสของติก ติดเป็นอันดับที่ 2 จาก 4 ตัวอย่าง

นอกจากกิจกรรมแล้ว “น้องติก” ยังให้ความสำคัญกับเรื่องการเรียน โดยเรื่องการเรียนและการแบ่งเวลา จะแบ่งเวลา 50 : 50 คือกิจกรรม และการเรียนต้องไปด้วยกัน ด้วยแนวคิดที่ว่า

“กิจกรรมจะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยให้การเรียนดีและหากเราทำกิจกรรมเราจะได้อะไรมากกว่าที่เรียนในห้องเรียนด้วย”

“น้องติก” ยังได้ฝากข้อคิดดีๆ ไว้ว่าในอดีตสังคมไทยเป็นสังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน แต่ใน



ปัจจุบันความเอื้ออาทรต่อกันมันเริ่มลดน้อยลง

“อยากให้วัยรุ่นในปัจจุบัน หันมาช่วยเหลือประเทศชาติ โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ คือทำตัวเองให้ดี ครอบครัวยุติ ไม่ทำให้ตัวอื่นเดือดร้อนทำสิ่งต่างๆ ที่ทุกคนทำในหน้าที่ของตัวเอง ก็จะไม่เดือดร้อน และไม่ต้องเบียดเบียนคนอื่น” น้องติก กล่าวและว่า

ให้เริ่มจากสิ่งใกล้ตัวและประเทศชาติ ก็น่าจะดีกว่านี้ มีความสามัคคีมากกว่านี้ และลองหันกลับมามองข้างหลัง อย่างม้วแต่หลงละเริงในอำนาจลาภ ยศเงินทอง และอยากให้เรารู้จักความพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัว ■